



# TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE TẠI NHA TRANG

Khu dân cư Vĩnh Diêm Trung, Xã Vĩnh Hiệp,  
Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: (84) 258 730 1777  
Email: enquiry@nt.svis.edu.vn

## THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM HỘI NHẬP

Kính chào Quý vị Phụ huynh,

Một trải nghiệm giáo dục hoàn toàn mới đang chờ đón Quý vị và con em Quý vị tại Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (SVIS).

Chương trình Việt Nam Hội Nhập được thiết kế cho học sinh Việt Nam có nhu cầu tiếp cận chương trình giáo dục có định hướng quốc tế. Chương trình Hội Nhập là sự kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với chương trình Tiếng Anh Quốc tế nhằm trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức trọng tâm vững chắc theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh thành thục.

Thế mạnh của Chương trình Việt Nam Hội Nhập bao gồm:

- Chương trình Việt Nam Hội Nhập xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và con đường học vấn cho học sinh bước vào các trường Đại học Việt Nam và Quốc tế.
- Chất lượng giảng dạy được quản lý bởi Ban Học thuật của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld.
- Chương trình Giáo dục Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam có chuyên môn.
- Môn tiếng Anh theo Chương trình Quốc Tế và Chương trình Tiếng Anh Học thuật IELTS do các giáo viên nước ngoài có chuyên môn đảm nhiệm.
- Học sinh có cơ hội lựa chọn đăng kí tham dự kỳ thi Chứng chỉ Tiếng Anh của Cambridge và chứng chỉ Tiếng Anh học thuật IELTS.
- Các chương trình / hoạt động ngoại khóa giúp học sinh phát triển thể chất, tính sáng tạo, sự chủ động, tự tin và các kỹ năng mềm cần thiết khác.

Mô hình giáo dục STEM tập trung vào các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học thông qua phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh, được triển khai trong chương trình học từ bậc Tiểu học đến Trung học Phổ thông.

Học sinh từ Lớp 4 trở lên được khuyến khích tham dự Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound (<http://www.obv.vn>) được thiết kế với mục tiêu xây dựng và phát triển sự tự tin, khả năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, rèn luyện tính kiên trì và khả năng giao tiếp hiệu quả. Chương trình Outward Bound không nằm trong chương trình giảng dạy chính khóa của trường. Văn phòng Nhà trường sẽ thông báo cho Phụ huynh về Học phí và lịch trình Chương trình Outward Bound để đăng ký.

Học sinh sẽ được nhận Báo cáo kết quả học tập cho các môn học theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Báo cáo kết quả học tập cho chương trình Tiếng Anh Quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình Lớp Năm, học sinh sẽ được nhận Chứng nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học. Sau khi hoàn thành chương trình Lớp Chín, học sinh sẽ được nhận Bằng Tốt nghiệp Trung học Cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp. Sau khi hoàn thành chương trình Lớp Mười hai và hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia, học sinh sẽ được nhận Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh cấp.

SVIS tin tưởng vào một phương pháp tiếp cận giáo dục toàn diện và một môi trường học tập trong đó học sinh luôn được quan tâm và đi đầu trong suốt quá trình học tập. Môi trường học tập được thiết kế có chủ đích nhằm kích thích sự phát triển trí tuệ và các nhu cầu học tập của từng học sinh. Những hoạt động trong ngày được tổ chức phong phú, đa dạng dành cho cả lớp, theo nhóm hoặc từng cá nhân.

Việc trao đổi thông tin hiệu quả giữa Phụ huynh và Nhà trường cũng là một yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp đến thành công của các em học sinh.

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các em học sinh đến với trường SVIS @ Nha Trang.

Trân trọng cảm ơn.

Ban Giám Hiệu

## **THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH**

### **Bậc học và Quy mô lớp học**

- Từ Lớp 1 đến Lớp 12 (Tối đa 30 học sinh / lớp)

### **Thời gian học**

- 8:25 sáng (vào lớp) đến 4:00 chiều

## **CÁC MÔN HỌC**

<b>Các môn học chương trình Việt Nam</b>	<b>Các môn học Quốc tế</b>
Học sinh sẽ học đầy đủ các môn học thuộc Chương trình Giáo dục Việt Nam (chương trình chuẩn) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chương trình Tiếng Anh Quốc tế</li><li>• Chương trình Tiếng Anh Học thuật IELTS (dành cho lớp 12)</li></ul>

**BIỂU PHÍ VÀ HỌC PHÍ** – Vui lòng xem Phụ lục 1.